
 
 

Hverfisráð Hríseyjar 
 

41. fundur 
 
Mánudaginn 23. nóvember 2009  kl.16.00 var 41. fundur Hverfisráðs í Hrísey haldinn 
í Hlein. 
Mætt voru:   Linda María Ásgeirsdóttir, Kristinn Fr. Árnason,  Guðrún 
Þorbjarnardóttir , Hjördís Ýrr Skúladóttir og Víðir Björnsson boðuð forföll 
 Formaður setti fundinn 
  
 Dagskrá: 
1. Innkomin bréf   
 Bréf frá Póst-og fjarskiptastofnun svar við bréfi dags. 30.10.09 vegna 

internettengingar.  Lagt fram til kynningar 
 Einnig svar frá Gunnari Frímannsyni við sama erindi  og upplýstir hann að 

ADSL-samband við Hrísey verði stækkað á næstu 6-7 vikum úr 2 Mbit/sek í 
45 Mbit/sek. 

 
 Bréf frá Umhverfisstofnun v/ kynningar á tillögu að starfsleyfi fyrir 

Norðurskel ehf.  Tillagan mun liggja frammi á skrifstofu Akureyrarbæjar 
Geislagötu 9 og skrifstofu Hrísey 27.nóvember – 22. janúar 2010 

 
 Linda lagði fram bréf  frá hafnarstjóra Herði Blöndal, svar við fyrirspurn 

hennar um framkvæmdir í Hríseyjarhöfn   
   
2. Farið yfir tillögur af aðalskipulagi sem kynntar voru á síðasta fundi,  

uppdráttur skoðaður og málið rætt.  
   
     

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 17:00 
  
Linda María Ásgeirsdóttir 
Kristinn Fr. Árnason 
Guðrún Þorbjarnadóttir 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fundargerð rituð  af  Guðrúnu Kristjánsdóttir 
 

bls.  1    Fundargerð Hverfisráðs Hríseyjar     dags. 23/11/2009 


